



ที่ มท ๐๘๙๒.๑/ว.๑๒๙๓

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย โดยความสนับสนุนของสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประชุมวิชาการครอบครัวศึกษา ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์สุขภาวะครอบครัวไทยและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอถึงผลการศึกษาค้นคว้าเปลี่ยนแปลงสู่อาเซียน และผลกระทบที่มีต่อครอบครัวไทย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนความสำเร็จของภาคีและเครือข่ายต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางการปรับตัวของครอบครัวไทยในสถานการณ์อาเซียน รวมทั้งเพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาครอบครัวไทยสู่อาเซียน ในการนี้ ได้ขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมงานตามวัน-เวลา-สถานที่ดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมเสียค่าลงทะเบียนตลอดการประชุมท่านละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกสมาคม ๑ ปี

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน



สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๐๒

โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๗๕๓๓

“ ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด ”

โครงการประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ครั้งที่ 1
และการประชุมวิชาการครอบครัวศึกษา ครั้งที่ 5
ประจำปี 2556
“อาเซียนกับสถาบันครอบครัว”
(ASEAN & FAMILY: A Big Change & A New Solution)

หลักการและเหตุผล

การเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสังคมไทยสมัยใหม่ เนื่องจากกฎบัตรอาเซียนที่ประกาศให้มีผลบังคับใช้ในเดือนธันวาคม 2551 เปรียบเสมือนธรรมนูญของทั้ง 10 ประเทศ จะส่งผลให้ทุกประเทศต้องปฏิบัติการในเรื่องต่างๆ เหมือนกัน ทั้งการเมืองและความมั่นคง ทั้งการเศรษฐกิจ และทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรม ภายใต้คำขวัญ “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม” (One Vision, One Identity, One Community) จะมีผลกระทบต่อประชาชนพลเมืองไทยและพลเมืองอีก 9 ประเทศของอาเซียนโดยตรง

ประชาคมอาเซียนอันจะประกอบด้วย 3 ประชาคมย่อย คือ

1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC) มีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แก้ไขปัญหาภายในภูมิภาคโดยสันติวิธี และยึดมั่นในหลักความมั่นคงรอบด้าน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนจะ (1) ใช้เอกสารทางการเมืองและกลไกของอาเซียนที่มีอยู่แล้วในการเพิ่มศักยภาพในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทภายในภูมิภาค รวมทั้งการต่อต้านการก่อการร้าย การลักลอบ ค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติอื่นๆ และการขจัดอาวุธที่มีอาณานิคมทำลายล้างสูง (2) ริเริ่มกลไกใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความมั่นคง และกำหนดรูปแบบใหม่สำหรับความร่วมมือในด้านนี้ ซึ่งรวมไปถึงการกำหนดมาตรฐานการป้องกันการเกิดข้อพิพาท การแก้ไขข้อพิพาท และการส่งเสริมสันติภาพภายหลังจากการเกิดข้อพิพาท (3) ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล ซึ่งอาเซียนยังไม่มีความร่วมมือด้านนี้ ทั้งนี้ ความร่วมมือข้างต้นจะไม่กระทบต่อนโยบายต่างประเทศ และความร่วมมือทางทหารของประเทศสมาชิกกับประเทศนอกภูมิภาค

2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เป็นเป้าหมายด้านเศรษฐกิจหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างอาเซียน ภายหลังการลงนามจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ประชาคมเศรษฐกิจมีองค์ประกอบสำคัญคือการเป็นตลาดและเป็นฐานการผลิตร่วมกัน โดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมืออย่างเสรี และเงินลงทุนที่เสรีมากขึ้น มีความสามารถในการแข่งขันสูง มุ่งสร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศอาเซียน และการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาเซียนเข้ากับประชาคมโลก ขนาดของตลาดอาเซียนที่ใหญ่ขึ้น มี

อำนาจซื้อสูงขึ้น ความสามารถในการแข่งขันกับภูมิภาคอื่นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยให้ชาติสมาชิกสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์

อาเซียนมีโครงการเชื่อมโยงเส้นทางหลวงอาเซียน การเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟจากสิงคโปร์ ผ่านไปยังมาเลเซีย ไทยกัมพูชา เวียดนามและสิ้นสุดที่เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ การปรับมาตรฐานของเส้นทางคมนาคมทางบกและทางรถไฟให้มีมาตรฐานเดียวกันได้ส่งเสริมความร่วมมือของอาเซียนด้านการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นด้วย การรวมตัวกันเป็นกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคโดยการจัดทำเขตการค้าเสรีอาเซียน และเริ่มรวมตัวกับประเทศหรือกลุ่มคู่ค้าสำคัญ เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย ฯลฯ ความเหนียวแน่นใกล้ชิดระหว่างกันจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้อาเซียนสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดจากการรวมตัวกับประเทศคู่ค้าต่าง ๆ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการขยายการส่งออกและโอกาสทางการค้า และการบริการในสาขาที่ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขัน เช่น การท่องเที่ยว โรงแรม และภัตตาคาร สุขภาพ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมายังอาเซียน ซึ่งจะเพิ่มอำนาจการต่อรองของอาเซียนในเวทีการค้าโลก และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในอาเซียนโดยรวม

อีกประเด็นที่น่าสนใจ คือ ข้อตกลงที่เรียกว่า Mutual Recognition Agreement (MRA) ซึ่งจำกัดการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานเฉพาะแรงงานที่มีฝีมือใน 8 วิชาชีพ คือ วิศวกรรม (Engineering Services) พยาบาล (Nursing Services) สถาปัตยกรรม (Architectural Services) การสำรวจ (Surveying Qualifications) แพทย์ (Medical Practitioners) ทันตแพทย์ (Dental Practitioners) สาขาบัญชี (Accountancy Services) และการท่องเที่ยวเท่านั้นแรงงานไร้ฝีมือยังไม่ได้เปิดเสรี แต่ก็เป็นที่เชื่อกันว่า จะมีการเคลื่อนย้ายของแรงงานนอกระบบกันอย่างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อการเข้ามาพำนักอาศัยของแรงงานต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมมากขึ้น

3) ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) มีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ร่วมกันในสังคมที่เอื้ออาทร ประชากรมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับการพัฒนาในทุกด้าน และมีความมั่นคงทางสังคม (Social security) โดยเน้นการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น (1) การพัฒนาสังคมโดยการยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของกลุ่มต่างๆ ในสังคม (2) การพัฒนาการฝึกอบรม การศึกษาระดับพื้นฐานและสูงกว่า การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการสร้างงาน และการคุ้มครองทางสังคม (3) การส่งเสริมความร่วมมือในด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคเอดส์ และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (4) การจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (5) การส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเขียน นักคิดและศิลปินในภูมิภาค

ในทั้ง 3 ประการที่กล่าวมา ประชาคมเศรษฐกิจเป็นด้านที่มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากที่สุด

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้ระบุถึงบทบาทการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านและประชาคมอาเซียน จากลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

เศรษฐกิจและศักยภาพของแต่ละภาค โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน และกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน ดังนี้

(1) ภาคเหนือ พัฒนาเชื่อมโยงสู่กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน (GMS) และกลุ่มเอเชียใต้ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (NSEC) และแนวตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) รวมทั้งเชื่อมโยงสู่เมียนมาร์ และเอเชียใต้ผ่านทางพรมแดนตะวันตกของภาคเหนือ (WEST GATE) โดยเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์ โครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง สร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวมทั้งกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดผล กระทบเชิงลบจากการเปิดเสรีทางการค้า

(2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เร่งต่อยอดและใช้ประโยชน์จากความตกลงต่างๆ ในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยพัฒนาเมืองชายแดนและด่านชายแดน ได้แก่ มุกดาหาร หนองคาย นครพนม และอุบลราชธานี ให้เป็นประตูการค้า การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และพัฒนาจังหวัดอุดรธานีและสกลนครให้เป็นเมืองสนับสนุน การเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงกับกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเอเชียตะวันออก พร้อมทั้งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน รองรับสะพานข้ามแม่น้ำโขง แห่งที่ 3 ที่จังหวัดนครพนม เช่น คลังสินค้า สถานที่จอดรถสินค้า

(3) ภาคกลาง เป็นประตูการค้าและการขนส่งเชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ มาตรฐานการให้บริการและอำนวยความสะดวกบริเวณเขตเศรษฐกิจชายแดน การใช้เมืองชายแดนเชื่อมโยงการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยสนับสนุนโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและเขตนิคมอุตสาหกรรมทวายผ่านจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาร์ โดยพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือน้ำลึกทวาย ท่าเรือแหลมฉบัง และประเทศอื่นในภูมิภาค

(4) ภาคใต้ พัฒนาโดยใช้กรอบความร่วมมือระหว่างไทย-มาเลเซีย (JDS) และกรอบความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดจีน-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) โดยพัฒนาเมืองชายแดนและเขตเศรษฐกิจชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยพัฒนาด่านในจังหวัดสงขลา สตูล ยะลา และนราธิวาส เป็นประตูการค้า การท่องเที่ยวและขนส่งกับมาเลเซียและสิงคโปร์ พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนสะเดา บุศิภักดิ์ อีตัม เชื่อมโยงกับเขตการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซีย พัฒนาทางหลวงพิเศษ (Motor Way) สายหาดใหญ่-ชายแดนมาเลเซีย รวมทั้ง พัฒนากิจกรรมด้านภาษาและฝีมือแรงงานให้พร้อมรองรับการเปิดเสรีทางการค้าการลงทุนและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เหล่านี้คือความเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลกระทบต่อสถาบันครอบครัวทั้งสิ้น ทั้งครอบครัวไทย ครอบครัวเพื่อนบ้าน และครอบครัวอาเซียนโดยรวมที่ถูกคาดหวังให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ผู้อำนวยการ Sasin Institute for Global Affair แบ่งประเทศในอาเซียนเป็น 4 กลุ่ม ตามฐานะทางเศรษฐกิจ คือ กลุ่มที่ฐานะเศรษฐกิจดี ได้แก่ บรูไน และสิงคโปร์ กลุ่มที่สอง ได้แก่ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียกลุ่มที่สาม ได้แก่ ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม และกลุ่มที่สี่ คือ กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวประเมินสถานการณ์อันเป็นผลกระทบที่จะเกิด

ขึ้นกับเด็ก เยาวชนและครอบครัวไว้ 5 ด้าน คือ (1) ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (2) ผลกระทบด้านความมั่นคงในชีวิตและอาชีพ (3) ผลกระทบด้านความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคม (4) ผลกระทบด้านวัฒนธรรม และ (5) ผลกระทบด้านสุขภาวะ ด้วยความแตกต่างหลากหลายที่หลั่งไหลเข้ามารวมเป็นหนึ่ง อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคม รวมทั้งบทบาทและหน้าที่ของครอบครัว

ดร.วรรณภา รักสกุลไทย และ ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ แนะนำให้ครอบครัวไทยให้ความสำคัญ เรื่อง ทักษะเริ่มต้นในการเตรียมรับอาเซียน ได้แก่ ความเป็นมิตรภาพ รู้จักยอมรับ และเคารพในความหลากหลาย ครอบครัวควรให้ความสำคัญกับการปลูกฝังให้เด็กมีจิตใจที่เปิดกว้าง และยอมรับความแตกต่างอย่างหลากหลาย ซึ่งเป็นทักษะชีวิต ทักษะในการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างเชิงวัฒนธรรม รวมทั้งการสร้างทัศนคติทางบวกต่อความแตกต่าง และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียนด้วย

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวว่า เมื่อ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ทำให้เกิดการหลั่งไหลของแรงงาน สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือภาวะความมั่นคงของครอบครัวอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ เนื่องจากการแข่งขันด้านต่างๆที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้สมาชิกภายในครอบครัวอาจจะมีเวลาให้แก่กันน้อยลง ดังนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวเป็นอันดับแรก เมื่อครอบครัวเข้มแข็งก็จะเป็นพื้นฐานของความมั่นคงในด้านอื่นๆ ตามมา

สถาบันครอบครัวมีบทบาทที่สำคัญเป็นรากฐานของการเตรียมความพร้อมให้กับสังคมไทย การศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งในทางบวกและลบต่อสถาบันครอบครัว การเตรียมความพร้อมของครอบครัวไทย จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อนำพาครอบครัวไทยเข้าสู่ความเป็นครอบครัวเดียวกัน คือ “ครอบครัวอาเซียน”

วัตถุประสงค์

1. เพื่อนำเสนอผลการวิจัยสถานการณ์สุขภาวะครอบครัวไทย ปี 2555
2. เพื่อนำเสนอผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสู่อาเซียนและผลกระทบที่มีต่อครอบครัวไทย
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคีและเครือข่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการปรับตัวของครอบครัวไทยในสถานการณ์อาเซียน
4. เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะนโยบายการพัฒนาครอบครัวไทยสู่อาเซียน

ลักษณะโครงการ

ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 : การนำเสนองานวิจัย

- สถานการณ์สุขภาพครอบครัวไทย ปี 2555
- ระบบฐานข้อมูลมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง

กิจกรรมที่ 2 : การนำเสนองานศึกษาและพรรณนาทางวิชาการ

- การเปลี่ยนแปลงสู่อาเซียนและผลกระทบที่มีต่อครอบครัวไทย
(ASEAN & FAMILY: A Big Change & A New Solution)

กิจกรรมที่ 3 : การสัมมนาห้องย่อย

- การเลื่อนไหลของครอบครัวอาเซียนกับการบูรณาการการทำงานระดับท้องถิ่น : กรณีจังหวัดพะเยา
- มติของอาเซียนในการแก้ไขพรบ.ครอบครัว
- บทบาทสถาบันครอบครัวกับการพัฒนาทักษะเด็กไทยสู่อาเซียน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาครอบครัวไทย 2556-2564: สุขถ้วนทั่วครอบครัวอาเซียน

กิจกรรมที่ 4 : การนำเสนองานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว

กิจกรรมที่ 5 : นิทรรศการ “ลานวัฒนธรรม: อยู่อย่างครอบครัวอาเซียน เรียนรู้สู่ความเป็นหนึ่งเดียว”

กลุ่มเป้าหมาย

นักวิชาการและนักศึกษามหาบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายครอบครัว ผู้แทนองค์กรรัฐ องค์กรเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย จำนวน 500 คน

ระยะเวลา และสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 20-วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ

(ร่าง)กำหนดการ
 โครงการประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ครั้งที่ 1 และการประชุมวิชาการครอบครัวศึกษา ครั้งที่ 5
 ประจำปี 2556
 “อาเซียนกับสถาบันครอบครัว” (ASEAN & FAMILY: A Big Change & A New Solution)
 วันพฤหัสบดีที่ 20-วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2556 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ

วัน - เวลา	รายละเอียดกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556	
08.00 – 09.00 น.	ลงทะเบียนและรับเอกสาร (พร้อมอาหารว่าง)
09.00 – 09.30 น.	กล่าวต้อนรับ โดย รศ.ดร.สายฤดี วรกิจโกศาทร <i>นายกสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย</i> ชมชุดการแสดงบ้านพินทุ
09.30 – 10.30 น.	ปาฐกถาพิเศษ “การเปลี่ยนแปลงสู่อาเซียนและผลกระทบต่อครอบครัวไทย”
10.30 – 12.00 น.	การนำเสนองานวิจัย “ระบบฐานข้อมูลมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง” โดย รศ.ดร.วรุณี โรมรันตพันธ์ <i>คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</i> การนำเสนองานวิจัย “สถานการณ์สุขภาวะครอบครัวไทย ปี 2555” โดย ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ <i>สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล</i> การนำเสนอการศึกษาและทรรศนะทางวิชาการ “สถานการณ์ครอบครัวไทยกับการปรับตัวสู่อาเซียน” โดย นางสุภาวดี หาญเมธี <i>บริษัทรักลูกกรุ๊ป / สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย</i> นายสมชาย เจริญอำนวยสุข <i>ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์</i> <u>ดำเนินรายการโดย:</u> ดร.ธีรรัตน์ วงศ์ธนะเอนก <i>ที่ปรึกษาสถานีวิทย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</i>
12.00 – 12.45 น.	รับประทานอาหารกลางวัน
12.45 – 13.30 น.	ชมนิทรรศการ “ลานวัฒนธรรม: อยู่อย่างครอบครัวอาเซียน เรียนรู้สู่ความเป็นหนึ่งเดียว” นำชมโดย รศ.ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์ <i>สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย</i>
13.30 – 15.00 น.	การสัมมนาห้องย่อย ห้องที่ 1 การเลื่อนไหลของครอบครัวอาเซียนกับการบูรณาการการทำงานระดับท้องถิ่น : กรณีจังหวัดพะเยา <u>นำเสนอโดย:</u>

วัน - เวลา	รายละเอียดกิจกรรม
	<p>ดร.ประพันธ์ เทียนนิหาร นายกเทศมนตรี เทศบาลแม่กา จังหวัดพะเยา</p> <p><u>อภิปรายโดย:</u></p> <p>รศ.นาถฤดี เด่นดวง คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p><u>ดำเนินรายการโดย:</u></p> <p>นายวันชัย บุญประชา มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว / ที่ปรึกษาสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย</p> <p>ห้องที่ 2 มิตินของอาเซียนในการแก้ไข พรบ.ครอบครัว</p> <p><u>นำเสนอโดย:</u></p> <p>แพทย์หญิง พรรณพิมล วิบุลากร เลขาธิการสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย</p> <p><u>อภิปรายโดย:</u></p> <p>นางอัจฉรา พุ่มมณีกร สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว</p> <p>นางอรุณี ชำนาญยา กรรมการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ / สมาชิกผู้แทนราษฎร</p> <p><u>ดำเนินรายการโดย:</u></p> <p>ดร.สาวิตรี ทยานศิลป์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล</p>
15.00 - 16.30 น.	<p>ห้องที่ 3 บทบาทสถาบันครอบครัวกับการพัฒนาทักษะเด็กไทยสู่อาเซียน</p> <p><u>นำเสนอโดย:</u></p> <p>แพทย์หญิง จันทรเพ็ญ ชูประถาวร สมาคมนักวิจัยไทยเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว</p> <p><u>อภิปรายโดย:</u></p> <p>รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>นางศรีศักดิ์ ไทยอารี สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ</p> <p><u>ดำเนินรายการโดย:</u></p> <p>รศ.ดร.สายฤดี วรกิจโกศาธร นายกสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย</p> <p>ห้องที่ 4 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัวไทย 57-63 : สุขถ้วนทั่วครอบครัวอาเซียน</p> <p><u>นำเสนอโดย:</u></p> <p>นายปัญญา เลิศไกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว</p> <p><u>อภิปรายโดย:</u></p> <p>รศ.ดร.ปิงปอนด์ รักอำนวยกิจ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>คุณสรวงมณฑ์ สิทธิสมาน บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Mother&Care</p> <p>สมาชิกผู้แทนราษฎร</p> <p>ผู้แทนสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</p> <p><u>ดำเนินรายการโดย:</u></p> <p>นางพรสม เปาปราโมทย์ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว</p>
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556	
08.30 - 09.00 น.	ลงทะเบียนและรับเอกสาร (พร้อมอาหารว่าง)
09.00 - 10.00 น.	<p>กล่าวรายงาน</p> <p>โดย นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว</p>

วัน - เวลา	รายละเอียดกิจกรรม
	<p>กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</p> <p>พิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว</p> <p>โดย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</p>
10.00 – 11.00 น.	การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นด้านครอบครัว
11.00 – 12.00 น.	การนำเสนองานวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว
12.00 – 13.00 น.	รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.-30 น.	<p>การสังเคราะห์ผลการประชุม ASEAN & FAMILY: A Big Change & A New Solution</p> <p>โดย แพทย์หญิง พรณพิมล วิบุลากร เลขาธิการสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย</p>
15.00 – 16.00 น.	การประชุมสามัญประจำปีสมาชิกสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีความเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และวิทยาการอยู่ระหว่างการประสานงาน

แบบตอบรับเข้าร่วมงาน

การประชุมวิชาการครอบครัวศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556
เรื่อง “อาเซียนกับสถาบันครอบครัว” (ASEAN & FAMILY: A Big Change & New Solution)
วันพฤหัสบดีที่ 20 – วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556
ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมงาน

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)

ตำแหน่ง

หน่วยงาน / ที่อยู่

.....E-mail

โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์ โทรสาร

หน่วยงานที่สังกัด ภาครัฐ ภาคเอกชน อื่นๆ (โปรดระบุ

ท่านประสงค์จะเข้าร่วมงานวันใดบ้าง ทั้ง 2 วัน เฉพาะวันที่ 20 มิ.ย.56 เฉพาะวันที่ 21 มิ.ย.56

การเข้าร่วมห้องย่อยในงานประชุมวิชาการ (กรุณาระบุห้องเพื่อความพร้อมในการจัดเตรียมขนาดห้องให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วม)

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556	วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556
ภาคบ่าย: สัมมนาห้องย่อย เวลา 13.30-15.00 น. (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในห้องที่ท่านประสงค์จะเข้าร่วมเพียง 1 ห้อง)	ภาคบ่าย: สัมมนาห้องย่อย เวลา 15.00-16.30 น. (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในห้องที่ท่านประสงค์จะเข้าร่วมเพียง 1 ห้อง)
<input type="checkbox"/> ห้องที่ 1 การเลื่อนไหลของครอบครัวอาเซียนกับการบูรณาการการทำงานระดับท้องถิ่น: กรณีจังหวัดพะเยา	<input type="checkbox"/> ห้องที่ 3 บทบาทสถาบันครอบครัวกับการพัฒนาทักษะเด็กไทยสู่อาเซียน
<input type="checkbox"/> ห้องที่ 2 มิติของอาเซียนในการแก้ไข พรบ.ครอบครัว	<input type="checkbox"/> ห้องที่ 4 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัวไทย 57-63: สุขถ้วนทั่วครอบครัวอาเซียน

การรับประทานอาหาร อาหารทั่วไป อาหารมังสวิรัต อาหารอิสลาม

ห้องพัก หากประสงค์จะเข้าพักที่ โรงแรม.....

กรุณาติดต่อจองห้องพักที่ โทร. (ผู้เข้าพักชำระค่าห้องพักเอง)

หมายเหตุ กรุณาแจ้งการตอบรับทางโทรสาร 02-5916847 ภายในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556 เพื่อความเรียบร้อยในการจัดเตรียมที่พักและการลงทะเบียน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย โทร. 02-5916848 คุณณิชภา (แมว)/คุณชลหทัย (ชล)

สามารถถ่ายเอกสารเพื่อนำไปใช้ต่อได้